

ขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี

ลำดับ ขั้นตอน	กระบวนการ	รายละเอียดงานตามกระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นที่ 1	เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา	เมื่อใกล้ครบกำหนดโดยเหลือเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน หรือเมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยจัดทำหนังสือเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและบรรจุเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง กำหนดนโยบายทางการบริหารมหาวิทยาลัย เข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายบริหารงาน สภามหาวิทยาลัย
ขั้นที่ 2	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และกำหนดนโยบายทางการบริหารมหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และกำหนดนโยบายทางการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประกอบการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี	เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
ขั้นที่ 3	ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโทรศัพท์ทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้แต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี และดำเนินการจัดทำคำสั่งและเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม	เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
ขั้นที่ 4	เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเผยแพร่คำสั่งให้ผู้บริหารและบุคลากรทราบโดยทั่วกัน	เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
ขั้นที่ 5	กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา อธิการบดี	ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณากำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี	คณะกรรมการสรรหาฯ
ขั้นที่ 6	ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ฉบับที่ 1 เรื่อง ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย นโยบายและแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย และ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรง ตำแหน่งอธิการบดี	ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ลงนามในประกาศ	ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ

ลำดับ ขั้นตอน	กระบวนการ	รายละเอียดงานตามกระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นที่ 7	ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี	เลขานุการดำเนินการจัดทำหนังสือให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ลงนามเผยแพร่ข่าวการสรรหาอธิการบดีไปตามช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทักษิณ สถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยทักษิณ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น	เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาฯ
ขั้นที่ 8	ปิดรับสมัครและเสนอชื่อ	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ รวบรวมรายชื่อและประวัติ เสนอประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อทราบ	เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาฯ
ขั้นที่ 9	รับฟังความคิดเห็นจากประชาคม	คณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 2 เพื่อพบปะประชาคมภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี สภาพปัญหาของมหาวิทยาลัยทักษิณ	
ขั้นที่ 10	ตรวจสอบคุณสมบัติ	ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ	คณะกรรมการสรรหาฯ
ขั้นที่ 11	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งอธิการบดี	ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งอธิการบดี	ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
ขั้นที่ 12	กำหนดวันจัดส่งนโยบายและแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย 4 ปี	ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ ส่งนโยบายและแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย 4 ปี ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	
ขั้นที่ 13	กลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไป	ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 4 - เพื่อพิจารณานโยบายและแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย 4 ปี ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งอธิการบดี และกลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไป - เพื่อพิจารณากำหนดหัวข้อ วิธีการสัมภาษณ์ และจำนวนข้อในการสัมภาษณ์	คณะกรรมการสรรหาฯ
ขั้นที่ 14	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการการบริหารมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี	ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการการบริหารมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยมีสาระเกี่ยวกับกำหนดวัน เวลา สถานที่ เวลา และรูปแบบในการนำเสนอ	ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ

ลำดับ ขั้นตอน	กระบวนการ	รายละเอียดงานตามกระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นที่ 15	เลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดี จำนวนไม่เกินสามคน	ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 5 เพื่อพิจารณาเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง อธิการบดี จำนวนไม่เกินสามคน จากข้อมูลประวัติ การรับฟังนโยบายและแนวทางการบริหาร มหาวิทยาลัย 4 ปี ผลการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหา และข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น จากประชาคม	คณะกรรมการสรรหา
ขั้นที่ 16	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์และ แนวทางการการบริหารมหาวิทยาลัยต่อ สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย	ประธานคณะกรรมการสรรหา ออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์และ แนวทางการการบริหารมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย โดยมีสาระเกี่ยวกับกำหนดวัน เวลา สถานที่ เวลา และรูปแบบในการนำเสนอ	ประธานคณะกรรมการสรรหา
ขั้นที่ 17	นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย	ผู้มีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการการบริหารมหาวิทยาลัยต่อ สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย	
ขั้นที่ 18	พิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี	สภามหาวิทยาลัยพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากประวัติ แนวทางการบริหาร มหาวิทยาลัย 4 ปี และลงคะแนนเสียงลงมติโดยวิธีลับ	สภามหาวิทยาลัย
ขั้นที่ 19	เผยแพร่ข่าวมติสภามหาวิทยาลัยเรื่อง การสรรหา อธิการบดี	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดทำหนังสือแจ้งมติการสรรหาอธิการบดีต่อนายกสภามหาวิทยาลัย ทราบ ทั้งนี้ภายหลังการรับทราบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการเผยแพร่มติสู่ประชาคม ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ขั้นที่ 20	เสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี	ผู้รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี ดำเนินการเสนอเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาเพื่อขอนำความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี	อธิการบดี
ขั้นที่ 21	ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี	สำนักนายกรัฐมนตรี เผยแพร่ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย ทักษิณ	สำนักนายกรัฐมนตรี

.....